



ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

๑. พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณพระพุทธรูปสงขลาครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๒. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา



งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๒

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้ และเป็นวิทยากรประจำจุดเรียนรู้ เรื่องการใช้สารชีวอินทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗ ครั้ง เกษตรกรเข้าร่วมชมนิทรรศการ จำนวน ๗๐๐ ราย



วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรประจำจุดเรียนรู้ ให้ความรู้เรื่องการใช้สารชีวอินทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ ๖ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เกษตรกรเข้าร่วมชมนิทรรศการ จำนวน ๑๐๐ ราย ในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายอำนาจ ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมสถานีการเรียนรู้ในงาน



วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรประจำจุดเรียนรู้ ให้ความรู้เรื่องการใช้สารชีวอินทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ ตลาดน้ำร่มเย็น หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกทราย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้าร่วมชมนิทรรศการ จำนวน ๑๐๐ ราย



วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้เรื่องการใช้สารชีวอินทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๒ ตำบลแปะ-ระ อำเภอลำพูน จังหวัดสตูล เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ ราย ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอลำพูน เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมสถานีการเรียนรู้



วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้เรื่องการใช้สารชีวอินทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลเกตุรี อำเภอมือเืองสตูล จังหวัดสตูล เกษตรกรเข้าร่วมชมนิทรรศการ จำนวน ๑๐๐ ราย ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมสถานีการเรียนรู้ภายในงาน



วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้เรื่องการใช้สารชีวอินทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เกษตรกรเข้าร่วมชมนิทรรศการ จำนวน ๑๐๐ ราย



วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้เรื่องการใช้สารชีวอินทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ทุเรียน (ศูนย์เครือข่าย ศพก.อำเภอกวนกาหลง) ตำบลวังเขาใคร อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล เกษตรกรเข้าร่วมชมนิทรรศการ จำนวน ๑๐๐ ราย ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมสถานีการเรียนรู้ภายในงาน

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้เรื่องการใช้สารชีวอินทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (จำปะดะ) หมู่ที่ ๒ ตำบลวังประจัน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล เกษตรกรเข้าร่วมชมนิทรรศการ จำนวน ๑๐๐ ราย ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวิสูตร พุกษสุวรรณ นายอำเภอกวนโดน เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมสถานีการเรียนรู้ภายในงาน

วิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร



วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากร เรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว โดยวิธีผสมผสาน ให้กับกลุ่มเกษตรกร ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒ กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล



วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากร เรื่อง การผลิตขยายเชื้อราชีวเวอเรีย และการผลิตขยายไส้เดือนฝอยศัตรูธรรมชาติ ให้กับกลุ่มเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน ๑๕ คน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา



วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายมวนตัวห้ำ และแตนเบียนบราคอน ให้กับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลเกาะแต้ว ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้าร่วม ๑๕ ราย



วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ณ อาคารฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร "หอมกลิ่นลองกอง" เรื่องมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี ๓ ชนิด, โรคเหี่ยวกล้วย และการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ผู้เข้าร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๑๑๐ คน

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ออกหน่วยให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและแจกจ่ายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและสารสกัดจากสะเดาแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคพืช พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการป้องกันและการบริหารจัดการศัตรูพืช ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนบ้านสะกอม หมู่ที่ ๒ ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้ารับบริการและเยี่ยมชมนิทรรศการ จำนวน ๑๒๕ ราย โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน



เกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการศัตรูพืชในสวนยางพารา แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer) จากอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาจำนวน ๖๐ คน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายและฝึกปฏิบัติการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราเมตาไรเซียม



เยี่ยมชมและตัดสินการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต

วันที่ ๒๕-๒๖ และ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา เยี่ยมชมและตัดสินการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอสุดิริน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส, ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง, ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล



ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์
ก้าวทันสถานการณ์
ปฏิบัติงานด้วยคุณภาพภูมิ



ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ ศทอ.สงขลา

70 หมู่ที่ 3 ตำบลยาวกล้า อำเภอยาวกล้า จังหวัดสงขลา 90110